



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่พุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๗ แห่งประกาศ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงกว่าเรียงลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

อนึ่ง การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายวิทยา คุณปลื้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ
(แบบทำยประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

๑.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

-ไม่มีผู้สมัคร-

๒.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ราย คือ

ชื่อ-สกุล/เลขประจำตัวสอบ ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน					ลำดับที่ สอบได้
	ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามาร ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	
นางสาวกัญญา กิตติปิยะพร ๐๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ.ชลบุรี	๖๗	๗๘	๘๗.๘๓	๒๓๒.๘๓	๗๗.๖๑	๑

หมายเหตุ : ๑.ผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒.ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง) อาคาร ๑ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี